



ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy)

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักการสำคัญในการดำเนินงานของ กสศ. และค่านิยมองค์กร เป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีผลกระทบต่อ กสศ. และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสาธารณชน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (คณะกรรมการ) ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

นิยาม

กฎเกณฑ์ หมายถึง สิ่งที่ กสศ. ต้องปฏิบัติตามหรือสิ่งที่ กสศ. ยึดเป็นหลักในการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎระเบียบของ กสศ. ข้อปฏิบัติตามสัญญา นโยบาย มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือข้อพึงปฏิบัติอื่นตามกฎหมายไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร

การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการที่ใช้ป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุน ควบคุม ตรวจสอบ และรายงานการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ เช่น การรวบรวมกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การประเมินและดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ การเฝ้าติดตาม การตรวจประเมิน การแก้ไข การบริหารความเสี่ยง การฝึกอบรม การสื่อสาร การสร้างความตระหนักรู้ และการจัดสรรทรัพยากร เป็นต้น

นโยบาย

๑. ผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ในทุกที่ทุกเวลาที่ กสศ. ดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติตาม การปฏิบัติหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

๒. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย กสศ. จัดให้มีการสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีการกำหนดแนวทางและกำกับดูแลให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้และสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กสศ. ให้เข้มแข็ง

๓. กสศ. มุ่งเน้นให้มีระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการปรับปรุงระบบดังกล่าวให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงาน ทั้งภายในภายนอก และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

/แนวทางปฏิบัติ...

แนวทางปฏิบัติ

๑. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจนในการจัดทำระบบการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจองค์กรและส่วนงานทั้งหมด
๒. จัดให้มีคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมภารกิจพื้นฐานขององค์กรและส่วนงานทั้งหมด
๓. จัดให้มีการควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด รวมทั้งติดตามและทบทวนเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขเหตุการณ์ความผิดพลาด ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในอนาคต
๔. สนับสนุนการดำเนินงานในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะบรรลุผลที่ต้องการ พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องอยู่เสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยอาจดำเนินการผ่านการสอนงาน การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมและแบบอย่างที่ดี หรือการกำหนดมาตรการลงโทษที่เหมาะสม เป็นต้น

บทบาทความรับผิดชอบ

๑. **คณะกรรมการ** เป็นผู้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ กสศ. และกำกับดูแลในระดับนโยบาย และกรรมการมีหน้าที่สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กสศ.
๒. **คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล** เป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติแก่ผู้จัดการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กสศ. รวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการต่อคณะกรรมการ
๓. **ผู้จัดการและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน** เป็นผู้รับผิดชอบในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยต้องทำความเข้าใจในนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จัดช่องทางสื่อสารแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี กระตุ้นส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ กสศ. ตลอดจนรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการต่อคณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาล

๔. **สำนักธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป** เป็นผู้กำกับดูแลให้ส่วนงานต่าง ๆ ของสำนักงาน กสศ. ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยจัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยทำงานประสานความร่วมมือกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งหมด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ ทั้งหมดได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างถูกต้องอยู่เสมอ และรายงานการดำเนินงาน ปัญหาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๕. ผู้ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน ในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบเอาใจใส่ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กรณีมีข้อสงสัยในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ให้สอบถามผู้บังคับบัญชาหรือส่วนงานเฉพาะด้านหรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา